



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา รายละเอียดตามประกาศ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า จึงประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

**สำนักงานปลัด อบต.**

**พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร	เลขประจำตัวสอบ
๐๑	นางสาวธนัชพร พิมรี่	ปริญญาตรี	๑๐๑

- เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. สอบข้อเขียน (ปรนัย) ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
- เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. สอบข้อเขียน (ปรนัย) ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
- เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)

**กองคลัง**

**พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร	เลขประจำตัวสอบ
๐๑	นางสาววรรณิศา ฐิตยานุวัฒน์	ปริญญาตรี	๒๐๑

- เวลา ๐๙.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครฯ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครได้ยื่นพร้อมใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลัง ว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร หรือภายหลังจากสั่งจ้างไปแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าจะสั่งให้ผู้นั้น พ้นจากตำแหน่งทันที สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศนี้ให้ไปรายงานตัวเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า การแต่งกายชุดสุภาพ หากบุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าฉบับนี้ ไม่มาประเมินสมรรถนะจะถือว่าสละสิทธิ์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวโยชิตา จันทร์พงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า